



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



## ติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง กรณีหลักเกณฑ์และวิธีการปล่อยตัวชั่วคราว



โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อติดตามประเด็นสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองประชาชนจากเหตุการณ์สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

สำหรับอำนาจการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นการใช้อำนาจดุลพินิจและความเป็นอิสระของผู้พิพากษา ซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การใช้ดุลพินิจพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวนั้น ซึ่งไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา ๑๐๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อีกทั้งยังมีกฎหมายลำดับรองที่มาควบคุมการใช้ดุลพินิจในการสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบด้วย ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และในทางปฏิบัติหากผู้ต้องหาไม่พร้อมขอลปล่อยตัวชั่วคราวไปยังศาลชั้นต้น หากศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็สามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์และไปยังศาลฎีกาต่อไปได้ โดยเป็นไปตามลำดับชั้นศาล รวมไปถึงการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเข้ามาใหม่ได้ ในส่วนของสาเหตุที่มีการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวแล้วมีการอายัดตัวผู้ต้องหาไปดำเนินต่อนั้น จะต้องพิจารณาเป็นรายคดี ส่วนข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ นั้น จะเห็นได้ว่าผู้ต้องหากระทำความผิดต่างพื้นที่ในเขตอำนาจสอบสวน พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจที่จะอายัดตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีต่อไปได้ ส่วนการดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจ โดยการสื่อสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละคดี เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเกิดความเข้าใจ

